



ที่ มท ๐๐๑๗.๕/ว ๕๖๕

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุการ มท ๕๙๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอ ทุกอำเภอ  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ  
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม” จำนวน ๑ ชุด  
ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกชุมชน  
องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จัดทำคู่มือในการดำเนินการคัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด  
คุณธรรม และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ตามเกณฑ์ฯ  
เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริม  
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยกำหนดให้จังหวัดมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  
ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะพัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรมอย่างเป็น  
ลายลักษณ์อักษร

จังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”  
เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในสังกัด ถือปฏิบัติเป็นข้อตกลงร่วมกันของจังหวัด  
เพื่อให้เกิดคุณธรรมนำการพัฒนา ใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลากรทุกคนเกิดจิตสำนึก และพฤติกรรม  
ที่ดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม  
เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป

๒. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร [www.mukdahan.go.th](http://www.mukdahan.go.th) หัวข้อ “หนังสือเวียน”  
ไปที่ “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล” เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร  
เป็น “จังหวัดคุณธรรม” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอ  
ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัชชัย นาคมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร/โทรสาร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๓๓๐ มท. ๕๙๑๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mukdahan\_per@hotmail.com



## ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

\*\*\*\*\*

จังหวัดมุกดาหาร ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรณรงค์ส่งเสริมให้ ส่วนราชการ อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร ตระหนักในความรับผิดชอบ และมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคม และเป็นพลังสำคัญ ของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมภายในจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารจังหวัดและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัด อำเภอ องค์กร และชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ให้ทุกภาคส่วนมีคุณธรรมนำไปสู่ การเป็นจังหวัดคุณธรรม รวมไปถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และ นวัตกรรมสู่สังคมคุณธรรม ต่อไป

จังหวัดมุกดาหาร ขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ดังนี้

๑. พอเพียง ประกอบด้วย การมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ข้อมูลความรู้ ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๒. วินัย ประกอบด้วย การยึดมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย
๓. สุจริต ประกอบด้วย การมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจรรยาบรรณ ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล่าวปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
๔. จิตอาสา ประกอบด้วย การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใด อย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม และของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะถือปฏิบัติเป็นข้อตกลงของจังหวัด อำเภอ องค์กร และชุมชน เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลากรทุกคนเกิดจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเพื่อการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไปบนพื้นฐาน ดังนี้

/๑) เราจะยึดมั่น...

๑) เราจะยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา โดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

๒) เราจะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ และการคำนึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง

๓) เราจะรักษา สืบสาน ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม มีความเอื้ออาทร มีขนบธรรมเนียม ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของไทย และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา ของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมดี สังคมคุณธรรม ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป



(นายวีระชัย นาคมาศ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร